



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เลาะเลียบบคลองผดุงฯ

### หลอกลวงเด็กผ่านเว็บไซต์

ตุลย์ ณ ราชดำเนิน [tulacom@gmail.com](mailto:tulacom@gmail.com)

หนึ่งในหลายกรณีที่เกิดการล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านเว็บไซต์ที่ถูกเปิด ซึ่งประชาสัมพันธ์ว่ารับสมัครโครงการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในโครงการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีนักเรียนระดับม.ปลาย สมัครและสอบเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 55 โดยจ่ายค่าสมัครสอบคนละ 150 บาท

จากนั้นได้นำนักเรียนจากต่างจังหวัดประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดภาคอีสาน ซึ่งมีความตั้งใจอยากจะได้เรียนแพทย์มาก หลงเชื่อมาสอบที่บริเวณคลองเตย จากการติดต่อกับนักเรียนทางโทรศัพท์ เด็กบอกได้แต่เพียงว่าเป็นบริเวณคลองและเป็นลานพื้นที่กว้างๆ ไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานใด

หลังจากนั้นมีการส่งจดหมายไปยังที่อยู่ของนักเรียน เมื่อต้นเดือนก.ย.นี้เองแจ้งว่าสอบได้หรือไม่ โดยระบุว่าให้ผู้สอบผ่านต้องจ่ายค่าเทอม เทอมละ 48,000 บาท แต่ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพียง 16,000 เป็นค่าเสีย กาวน

ความมาแต่ตรงที่ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นที่รับเงิน แต่ว่าอาจารย์ราชภัฏเห็นผิดสังเกต เลยแจ้งให้อธิการบดีรับทราบสอบถามกลับมายังกองบริการการศึกษา มศว ขอทราบรายละเอียด จึงทำให้รู้ว่าเกิดการหลอกลวงนักเรียนกันขึ้น

นี่เป็นการเปิดเผยและร้อนใจจาก ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่บอกเล่าแจ้งเตือนให้รับรู้ทั่วกันว่า อย่าได้หลงเชื่อมีฉฉาชีพเหล่านี้เป็นอันขาด ทั้งนี้กำลังติดตามกระชากหน้ากากกลุ่มชั่วมาให้สังคมได้เห็นและกฎหมายจะได้จัดการลงโทษ เพราะมศวได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.55 และจะจัดสอบตรงทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ในวันที่ 22-23 ก.ย.นี้ ส่วนสนามสอบนั้นมีการแจ้งชัดเจนไว้ในเอกสารของผู้สมัคร

อย่างไรก็ตาม พวกแก๊งหลอกลวงนี้คงไม่หยุดกระทำเพียงแค่มศวเท่านั้น อาจจะขยายไปสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ จึงฝากเตือนนักเรียนชั้นม.ปลายทุกคนว่า การจะสมัครสอบแห่งใดขอให้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยตรงเป็นดีหรือโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงก็ได้

นี่เป็นเพียงแค่กรณีตัวอย่างที่ออกมาเตือน เชื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่ผ่านเว็บไซต์หลอกลวงเด็กที่ไม่ตกเป็นข่าว ยังมีให้เห็นกันอีก

หน้า 23